

ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๒๖๒



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม้ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงประกาศนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งในโอกาสต่าง ๆ (No Gift Policy)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้ผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาทุกแห่ง งดให้ งดรับและไม่แสวงหาของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การแสดงความยินดีหรือการ แสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ควรใช้วิธีการอื่นแทนการให้สิ่งของ รายละเอียดดังประกาศที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักอำนวยการ (กลุ่มงานวินัย)

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๘๐๗,๑๘๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๕๕



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บังคับบัญชาในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒. ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บังคับบัญชาในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก

๓. ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บังคับบัญชาในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

๕. ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บังคับบัญชาในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา